

บทที่ 2

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน

จากการปฏิบัติงานของ บริษัท ทูวิชั่นส์ จำกัด ผู้ศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ และได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสรุปเรียบเรียงเป็นรายงาน

1 แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนบทรายการโทรทัศน์

2 แนวคิดเกี่ยวกับรายการเด็ก

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนบทรายการโทรทัศน์

หน้าที่การเขียนสคริปหรือบทรายการโทรทัศน์ อยู่ในช่วงของการ Pre- production มีหน้าที่เขียนข้อความต่างๆ ซึ่งต้องมีทักษะการใช้คำพูดและการใช้ภาษาในการเขียน เพื่อให้ พิธีกร หรือผู้อ่านเกิดความเข้าใจในความหมายที่เรากำลังจะเขียน บางทีผู้เขียนต้องสวมบทบาทของครีเอทีฟ เพื่อสร้างสรรค์คำพูดใหม่ๆ ให้แตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะรายการที่มีการออกอากาศทุกวัน จำเป็นต้องเปลี่ยนคำพูดบ้างเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย หรือถ้าไม่สามารถทำได้จริงๆ ก็อาจทำบทพูดให้เหมือนเดิมทุกวัน แต่เป็นการตั้งใจทำ มีจุดประสงค์เพื่อให้คนดูจำได้ หรือเป็นการให้ข้อมูลจำเป็นสำหรับผู้ชมที่อาจดูรายการเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ การเขียนบทพูดก็ต้องใช้ภาษาพูด เพื่อให้พิธีกรผู้ดำเนินรายการสามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะคนดูคงไม่ต้องการพิธีกรที่มาอ่านสคริปต์ให้ฟัง และในการเขียนนั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 การค้นคว้าหาข้อมูลในการนำมาเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการอ้างอิงข้อเท็จจริงที่ใช้เขียนสคริปต์รายการ

2 นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเอาแต่หัวข้อหลักที่เป็นประโยชน์ โดยลำดับประเด็นสำคัญจากมากไปหาน้อย ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ในการอยากรู้อยากเห็น ส่วนรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ไว้ทีหลังเพื่อใช้ในการเขียนสคริปต์รายการ

3 เริ่มคิดหาคำเชื่อมที่จะโยงประเด็นหลักสำคัญทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยจะใช้คำเชื่อมง่ายๆ เพื่อให้ข้อความบางอย่างดูแปลกๆ ในขั้นตอนนี้จึงต้องมีความรอบคอบเป็นอย่างมาก

4 เมื่อเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันจนครบ ก็จะเริ่มมาดูตั้งแต่แรกตั้งแต่ดูคำผิด การใช้คำแปลกๆ และการเว้นวรรคตัวอักษร ในส่วนของการเว้นวรรคตัวอักษรมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากถ้าเว้นวรรคผิดก็อาจจะทำให้ความหมายเปลี่ยน หรือคลาดเคลื่อนไปจากเดิมได้

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับรายการเด็ก

รายการสำหรับเด็ก เป็นรายการที่ใช้สื่อประกอบที่มีแต่ภาพวาดหรือภาพการ์ตูนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการนำเสนอรายการทุกอย่างจะต้องมีความละเอียด มีทักษะในการใช้คำพูดหรือการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับความเข้าใจของเด็ก โดยภายในรายการจะสอดแทรกการให้ข้อมูลความรู้ การส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็ก และเป็นตัวสร้างโอกาสในการแสดงออกตามวัยอย่างเหมาะสมในวัยเด็ก โดยจะไม่ส่งเสริมให้เด็กลอกเลียนแบบในสิ่งที่ไม่ดี และยังส่งเสริมการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ

คุณลักษณะของการเขียนสคริปรายการนั้น เมื่อดูจากลักษณะงานข้างต้น อาจพอสรุปได้ดังนี้

1 การเขียนสคริปจะต้องมีทักษะการใช้คำพูดและการใช้ภาษาในการเขียนเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะนำเสนอ

2 ผู้เขียนต้องสวมบทบาทของครีเอทีฟ เพื่อสร้างสรรค์คำพูดใหม่ๆ ให้แตกต่างไปจากเดิมจำเป็นต้องเปลี่ยนคำพูดบ้าง เพื่อไม่ให้ เกิดความเบื่อหน่าย และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

3 การเขียนบทพูดก็ต้องใช้ภาษาพูด เพื่อให้พิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการสามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ

จากแนวคิดดังกล่าว ดิฉัน ได้นำวิธีการเขียนสคริปมาเขียนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เช่น เรื่องของการใช้ภาษา ในเรื่องของการสร้างคำขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเข้าใจง่ายขึ้นและต้องมีความเอทีฟ เพื่อสร้างสรรค์คำพูดใหม่ๆ ไม่ให้ เกิดความเบื่อหน่าย และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการสามารถพูดได้อย่างเป็น ธรรมชาติ